



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>สยามรัฐ คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p> <p>ไทยโพสต์ บ้านเมือง</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึง สิทธิการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพในร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ที่เตรียมลงประชามติว่า ในร่างฉบับนี้เมื่อดูในส่วนด้านสุขภาพ ต้องบอกว่าแย่มากที่สุด เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เพราะเป็นฉบับที่ผู้ร่างนอกจากไม่สนใจเรื่องระบบสุขภาพของประเทศแล้วยังสนับสนุนความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยยังคงพูดถึงเรื่องความยากจน เรียกว่ายังคงใช้วิธีคิดสงครามแบบเดิมๆ ทั้งนี้สิ่งที่น่ากังวล คือมีการลดรอนสิทธิของภาคเอกชนและประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดบริการสุขภาพ</p> <p>เราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าคนจนมีสิทธิรับบริการจากรัฐ เนื่องจากเรายังมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องยึดโยงกับกฎหมายที่มีด้วย รวมไปถึงกฎหมายฉบับอื่นๆที่ระบุถึงความเท่าเทียมด้านสุขภาพด้วย ดังนั้นเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่ดี เราไม่ยอมรับการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ไปชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีการสนับสนุนในเรื่องนี้ โดย กรธ.จะให้จังหวัดต่างๆ จัดวิทยากรมารับฟังคำชี้แจงในเรื่องของเนื้อหารัฐธรรมนูญ และขั้นตอนการให้ ความรู้กับประชาชนจังหวัดละ 5 คน ซึ่งสถานที่อบรมนั้นจะใช้พื้นที่ในกรุงเทพฯ โดย กรธ.จะเป็นผู้อบรมให้ หลังจากนั้นวิทยากรชุดแรกจะลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้คนในจังหวัด โดยจะมีตัวแทนของแต่ละอำเภอ 10 คน มาเข้าร่วมในการอบรม ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จะไปอบรมระดับหมู่บ้าน นอกจากนี้จะมีตัวแทนหมู่บ้านละ 4 คน เพื่อให้ตัวแทนลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเอง</p> <p>จุดสำคัญ คือ ผู้ที่ถ่ายทอด จะต้องไม่มีอคติในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และต้องให้เนื้อหาที่มีความจริงใจ กับประชาชน ทั้งนี้ทาง กรธ.ได้มีคำตอบสำหรับคำถามที่คาดว่าจะต้องมี ส่วนในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ใน การจัดอบรมทางกรธ.จะเป็นผู้จัดหาให้</p> <p>ด้าน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. ให้สัมภาษณ์ถึงคุณสมบัติอาสาสมัครที่จะลงพื้นที่ไปช่วยชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ว่า 1.ต้องเป็นที่ยอมรับ 2.มีความเป็นกลางทางการเมือง และ 3.มีทักษะทางการพูด ทั้งนี้ กรธ.ได้ขอให้มีการเพิ่มอาสาสมัคร จากเดิมจังหวัดละ 5 คน เป็น 6 คน สรุปทั่วประเทศจะใช้อาสาสมัคร จำนวนรวม 456 คน</p> <p>โดยในวันที่ 18 และ 19 พ.ค.นี้ กรธ.จะอบรมอาสาสมัครเหล่านี้ที่โรงแรมในกรุงเทพ ส่วนในระดับหมู่บ้านนั้น ก็จะมีการกำหนดให้มี 4 คน เป็นอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน ทำหน้าที่ชี้แจงเกาะประตูในแต่ละบ้าน โดยจะเริ่มเกาะประตูตั้งแต่เดือน ก.ค. นอกจากนี้ กรธ.จะมีคลิปเสียง ให้เปิดเสียงตามสาย วิทยุชุมชน มีการใช้สื่อบันเทิงจำพวกเพลงที่มีลักษณะเหมาะกับท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้ศิลปินแต่งเพลง ส่วนผู้เป็นอาสาสมัคร กรธ.ก็จะให้สคริปต์ไปด้วย แต่ขออย่าพูดนอกบท สำหรับในพื้นที่ กทม. เบื้องต้นได้หารือกับ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัด กทม. และได้ขอให้ตัวแทนชุมชนของ กทม. ที่ได้รับการจดทะเบียน กว่า 2,000 ชุมชนๆ ละ 2 คน เข้ามาเป็นตัวแทนเผยแพร่</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ กกต.จะเชิญผู้บริหารสถานีฟรีทีวี 6 สถานี ได้แก่ช่อง 3 5 7 9 11 และไทย พีบีเอส เพื่อมาหารือและให้จัดสรรเวลาช่วงไพรม์ไทม์เวลา 17.00-22.00 น. เผยแพร่กิจกรรมประชามติ ที่กกต.กำหนดไว้ 2 รูปแบบ รวม 12 ครั้ง ออกอากาศครั้งละครึ่งชั่วโมง โดย 6 ครั้งแรกจะชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ส่วน 6 ครั้งหลังจะให้แต่ละสถานีไปตกลงเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของทั้งฝ่าย เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้ออกอากาศอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้สถานีคัดเลือกพิธีกร และแขกรับเชิญเอง แต่รูปแบบรายการต้องสนทนา ไม่ใช่ดีเบต ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะบันทึกเทปและนำมาออกอากาศซ้ำได้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาและรูปแบบรายการต้องไม่ใช่ขัดกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน,ไทยรัฐ</p> <p>มติชน,ข่าวสด</p>	<p>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว ที่รัฐสภามีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการธิการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินการถึงโรงพยาบาล โดยนายนิกร จำนง สมาชิก สปท. กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ เพราะมีประสบการณ์ในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักถึง 2 คน นั้นคือ นายชุมพล ศิลปะอาชา และนายบรรหาร ศิลปะอาชา เนื่องจากปัญหาเชิงระบบของการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งในกรณีของนายชุมพล ได้ประสานรถฉุกเฉินให้มารับตัวที่ทำเนียบรัฐบาล แต่วันนั้นรถฉุกเฉินกลับไปผิดที่ เพราะมาที่รัฐสภา</p> <p>ส่วนกรณีของนายบรรหาร เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 21 เมษายน หลังจากที่นายบรรหารมีอาการหอบที่ติดกำเรปทางครอบครัวได้มีการประสานรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมารับ แต่กลับติดปัญหาเรื่องพื้นที่ของการให้บริการและปัญหาของการประสานงานภายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเอง จึงทำให้กว่ารถฉุกเฉินจะมาถึงก็ล่าช้าไปกว่า 40 นาที ซึ่งเรื่องดังกล่าวมองว่าเป็นปัญหาเชิงระบบ จึงเสนอให้มีการปรับปรุงระบบการประสานงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรวดเร็ว และป้องกันการสูญเสียให้น้อยที่สุด</p> <p>- เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ว่า ได้รับการร้องเรียนจากศูนย์เรนทรเกี่ยวกับวินัยจราจรของคนใช้รถใช้ถนน ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีการถอดบทเรียนมาจากกรณีรถเบนซ์ที่ชน 2 นักศึกษา ป.โท จนเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เวลาไปช่วยผู้ประสบภัยฉุกเฉิน คนใช้รถไม่ค่อยเปิดทางให้ เพราะจากข้อมูลทำให้ผู้ประสบเหตุหลายรายเสียชีวิตระหว่างทาง ดังนั้นจึงจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาล่าช้า นอกจากนี้อาจจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายการจราจรทางบก เพื่อให้ทันกับสภาวะการจราจรที่เปลี่ยนไป โดยอาจจะต้องระบุว่า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถที่ต้องชิดขอบทางหากมีรถฉุกเฉินมาและเข้มงวดกับรถที่เปิดไซเลนว่า เป็นรถที่ได้รับอนุญาตจริง ๆ หรือไม่</p>
<p>แนวหน้า,ข่าวหุ้น</p>	<p>ขงขึ้นภาษีน้ำหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีการเสนอให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ อาทิ น้ำอัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่องดื่ม ชูกำลัง นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้</p> <p>พญ.พรพันธุ์ บุญรัตนพรรณ ประธาน กมธ. กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาล 100 กรัม/คน/วัน ถือว่าเกินมาตรฐานสุขภาพที่กำหนดให้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน 50 กรัมต่อคนต่อวัน โดยเป็นอันดับ 9 ของโลกที่บริโภคน้ำตาลสูงสุด เป็นการบริโภคมากเกินความจำเป็น ทั้งนี้ปริมาณเครื่องดื่มสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายมีปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 9-19 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ทั้งที่ค่าน้ำตาลเหมาะสม อยู่ที่ 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จึงควรเพิ่มภาษีในเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่มีความเสี่ยงให้เกิดโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐานในอัตรา 20% เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโรคศึกษาไว้ว่า มีผลช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้ หลายประเทศที่มีการเก็บภาษีดังกล่าว เช่น เม็กซิโก ฮังการี ก็ช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้</p> <p>ด้าน นายกษิต ภิรมย์ สปท. เห็นว่า ควรใช้วิธีณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐาน แทนการขึ้นภาษี เพราะเป็นการผลักดันภาระให้ผู้บริโภค</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>คดีทุจริตของข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ป.ป.ช.) ได้สรุปความคืบหน้าคดีทุจริตของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในเดือนที่ผ่านมาว่ามีคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จและมีการส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรือส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา รวม 14 คดี เป็นคดีในส่วนกลาง 5 คดี และต่างจังหวัด 9 คดี</p> <p>คดีที่น่าสนใจ ในส่วนที่เกี่ยวกับ สธ.คือ คดีที่ จ.นครราชสีมา นท.ถนัส หนองขุนสาร ผอ.โรงพยาบาลกองบิน 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ปลอมใบสั่งซื้อยาของโรงพยาบาล จ.บุรีรัมย์ 1 คดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p> <p>สยามรัฐ คอลัมน์ทางเสื่อผ่าน</p>	<p>กัญชารักษา มะเร็ง</p> <p>-เสนอสรุป จากรายการคมชัดลึก ช่อง เนชั่น 22 เกี่ยวกับประเด็นกัญชารักษา มะเร็ง โดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง ผู้เขียนหนังสือกัญชาคือยารักษา มะเร็ง กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอล เป็นผู้ค้นพบสารออกฤทธิ์ในกัญชา นั่นก็คือ THC ซึ่งสารตัวนี้ทำให้เซลล์มะเร็งตาย ขณะนี้ในประเทศอิสราเอลก้าวหน้าถึงขั้นใช้กัญชาในการรักษาโรคนอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศใช้กัญชารักษาโรคนอกตามาอีกเป็นระยะ ๆ ผลการวิจัยระบุว่า เซลล์มะเร็งหายไป หรือมีขนาดเล็กลง</p> <p>เมื่อไม่นานมานี้ ในเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพิ่งยอมรับเมื่อปีที่แล้วว่า สารสกัดในกัญชาสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ถึงแม้จะยังอยู่ในหลอดทดลองก็ตาม แต่จริงๆ แล้ว งานวิจัยเดินทางมาไกลกว่านั้นแล้ว</p> <p>ในประเทศไทย มีการใช้กัญชารักษา มะเร็งแบบลับ ๆ มีมานานแล้วนับสิบปี แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะจะติดคุกกันหมดทั้งคนรักษา และคนไข้ ทั้งข้าราชการและนักการเมือง โดยมีคนที่รักษาแล้วได้ผลก็บอกต่อ ๆ กัน แล้วก็มี การทดลองกันมาเรื่อย ๆ ขณะนี้มีการสกัดกัญชาออกมาเป็นยาใช้สำหรับรักษา มะเร็งได้แล้ว แต่สำหรับในประเทศไทย ยังผิดกฎหมาย ในขณะที่บางประเทศถูกกฎหมาย ทั้งในสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล และประเทศในอเมริกาใต้ ซึ่งล่าสุดก็มีในออสเตรเลีย</p> <p>กัญชาทางการแพทย์จะติดปัญหาเรื่องสิทธิบัตรยา ดังนั้น การจำหน่ายจะขายในรูปของ สมุนไพร อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา เมื่อไปหาหมอ หมอก็จะให้ใบสั่งยา แล้วก็ไปที่ร้านจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ก็จะได้ดอกกัญชาแห้ง แล้วคนไข้จะไปปรุงเอง โดยจะใช้วิธีสูบ หรือ สกัด หรือ ผสม กัญชาที่นำมาใช้กับแต่ละคน การตอบสนองไม่เท่ากัน จะต้องเริ่มใช้ทีละน้อย จนถึงระดับที่ใช้ได้ผล ซึ่งส่วนใหญ่ได้ผล มีการวิจัยออกมาแล้ว กัญชาปลอดภัยมาก ปลอดภัยกว่าเหล้า บุหรี่</p> <p>ขณะนี้แพทย์ในสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันแล้วว่า กัญชาไม่ทำให้เสพติด ปัจจุบัน ใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการเสพติดจากเฮโรอีน มอร์ฟิน ฝิ่น ซึ่งใช้ได้ผลดี</p> <p>ผลการวิจัยเกือบ 100 ชิ้น ระบุตรงกันว่า กัญชาสามารถรักษามะเร็งได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย การที่จะใช้กัญชารักษา มะเร็ง จะต้องใช้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งระยะ 1-3 จะได้ผลดี หากเป็นระยะ 4 ยาชชนิดไหนก็ไม่ได้ผล รวมถึงกัญชาด้วย</p> <p>ขณะที่ นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สมุนไพรหลายตัวก็มีผลรักษาได้เช่นกัน ไม่ใช่มีแต่กัญชาชนิดเดียว มะเร็งในมนุษย์มีปัจจัยอื่น ๆ มากกว่าในสัตว์ ก็ต้องทำงานวิจัยให้ชัดเจน ไม่ใช่แต่วิจัยกัญชาแต่เพียงอย่างเดียว ถือว่าเป็นการวิจัยเพียงด้านเดียว นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ทั่วโลกไม่ยอมรับ แต่จะเป็นการยอมรับเฉพาะในกลุ่มของตัวเอง อย่างนี้จะเป็นการสร้างความสับสนได้</p> <p>-เสนอบทความ ซึ่งนำหนัก แง่ดี แง่เสีย ของกัญชา ว่า มีกระแสมาจากการที่นายแพทย์ท่านหนึ่ง เขียนหนังสือบรรยายสรรพคุณของกัญชาในการรักษามะเร็งได้ชะงัด จนเกิดเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการเป็นยาเสพติดและให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ก็มีเสียงแย้งจากหลายภาคส่วนคัดค้าน เพราะยังขาดหลักฐานงานวิจัยสนับสนุน ซึ่งสิ่งที่เป็อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้กัญชายังถูกห้ามใช้อย่างเสรีหรือใช้ในทางยา ก็คืองานวิจัยด้านพิษวิทยา แม้จะมีผลทางการศึกษาและวิจัยในแง่บวกว่า กัญชาสามารถรักษาโรคได้ตั้งแต่แก้ปวดอัลไซเมอร์ ปวดข้อ ปวดเข่า กระดูกพรุน เบาหวาน ไปจนถึงมะเร็ง</p> <p>จนทำให้มีการนำบริษัทที่ทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชาเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ทำให้ขณะนี้ กัญชาถูกกฎหมายทำยอดขายได้ถึง 35-45 พันล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ในด้านสุขภาพ ผลร้ายของกัญชากลับมีมากพอ ๆ กับผลดี ล่าสุด มีข่าวจากงานสาธารณสุขของรัฐโคโลราโดว่า หลังจากเปิดให้กัญชาเป็นสารที่ใช้รักษาโรคได้ตามกฎหมายมา 1 ปี มีคนไข้ที่ใช้กัญชาเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกือบเท่าตัว</p>
<p>มติชน</p>	<p>ยื่นรบ.ทบทวน'พืชกระท่อม'</p> <p>-เสนอข่าว นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้นำเรื่องพืชกระท่อมรายงานให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีถึงกรณีที่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือร้องเรียนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายที่ได้บรรจุพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ประเภทเดียวกับกัญชา พืชฝิ่น และมีบทลงโทษที่รุนแรง เนื่องจากมองว่าตั้งแต่รุ่นปู่ตายายได้มีการนำพืชกระท่อมมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยไม่ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มุ่งผลเพื่อใช้เสพติด</p> <p>ขณะที่นพ.ภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า สนับสนุนและเห็นด้วยเนื่องจากสมัยก่อนตนเองเคยดูแลเรื่องแพทย์แผนไทย ก็ทราบถึงสรรพคุณทางการแพทย์นานปีการของพืชกระท่อม ซึ่งหากจะมีการควบคุมลงโทษเอาผิดก็ควรดำเนินการกับผู้จำหน่ายพืชกระท่อมไปตัดแปลงผสมกับสารตัวอื่น ๆ เพื่อต้องการให้เกิดผลเช่นเดียวกับสารเสพติดมากกว่า อย่างเช่น การนำพืชโคคา ไปเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มโคลาโคลา ก็ถือว่าไม่ผิด แต่เมื่อนำไปผสมกับสารชนิดอื่นจนกลายเป็นสารเสพติดโคเคน ก็มีการลงโทษเอาผิดตามกฎหมายเช่นกัน</p> <p>ด้านข้าราชการรายหนึ่ง กล่าวว่า คนนครศรีธรรมราชในเวลานี้ จะเคี้ยวพืชกระท่อมกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งราชการมีการปราบปรามยิ่งทำให้พืชกระท่อมหายาก มีราคาแพง การเคี้ยวพืชกระท่อมเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ แต่คนรุ่นใหม่ นำมาตัดแปลง แปรรูป จึงทำให้ภาพที่เห็นพืชกระท่อมเป็นสิ่งเสพติด แต่ตนมองว่าไม่เคยเห็นใครเคี้ยวพืชกระท่อมแล้วใช้อาวุธปืนจี้ตัวประกัน หรือทำร้ายร่างกายใคร ไม่เหมือนการเสพยาเสพติดประเภทอื่น ๆ จะเห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่จะเคี้ยวพืชกระท่อม 1 ใบก่อนทำงาน แล้วตามด้วยน้ำเย็น ๆ 1 แก้ว ก็จะทำให้ร่างกายสดชื่น แต่เห็นด้วยหากจะจับพืชกระท่อมที่จะนำมาแปรรูปเป็นยาเสพติดทุกชนิด</p>
<p>คมชัดลึก มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>การให้วัคซีนในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวในการแถลงข่าวการประชุมนานาชาติโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชีย ปี 2016 ว่า ในปี 2559 นับว่าไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เด็กยังไม่ได้รับวัคซีนฮิบ (Hib) ป้องกันเชื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ ทั้งที่วัคซีนชนิดนี้มีใช้มานานกว่า 25 ปีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคถึง 98% ทั้งนี้วัคซีน 4 ชนิดในเข็มเดียวที่เด็กไทยได้รับฟรีในปัจจุบัน ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี ราคาอยู่ที่ประมาณ 60 บาท นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย แต่หากเพิ่มวัคซีนฮิบเข้าไปอีกหนึ่งชนิดเป็น 5 ชนิดใน 1 เข็ม ราคาจะเพิ่มเป็นราว 100 บาท เพิ่มขึ้นราวเข็มละ 40 บาท หากมีเด็กไทยที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน 5 ชนิด ประมาณ 2 ล้านคน รัฐจะต้องใช้งบประมาณในการจัดหาวัคซีนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 80 ล้านบาท แต่ขณะนี้พ่อแม่ที่มีฐานะหากต้องการให้ลูกได้รับวัคซีนแบบ 5 ชนิด จะต้องควักเงินจ่ายเองราวๆ 700-800 บาท ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยเชื้อหุ้มสมองอักเสบฮิบราว 5-10 คนต่อแสนประชากร</p> <p>สมาคมโรคติดต่อในเด็กจะขอเข้าพบ รมว.สาธารณสุข เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการให้รัฐจัดหาวัคซีนนี้สำหรับเด็กไทย ทั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์มีการนำเงินจากภาษีบาปมาเป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนที่จำเป็นให้แก่เด็ก</p> <p>นอกจากนี้ยังมีวัคซีนที่รัฐควรจัดหาให้เด็กอีก 3 ชนิด ได้แก่ 1.วัคซีนโรต้า ที่เป็นเชื้อก่อโรคท้องร่วงใน 2.วัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และ 3.วัคซีนไอพีดี ป้องกันแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม แต่ราคายังแพง</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน มอบวัคซีนโรคไอพีดี 5,000 โดส ให้ รพ.ทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรคพยาบาลศูนย์ต่างๆ นำไปฉีดให้กับกลุ่มเด็ก และผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งแพทย์ที่ดูแลจะเป็นคนวินิจฉัยว่าควรได้รับวัคซีนตัวนี้หรือไม่ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ การเข้าถึงวัคซีนชนิดนี้ค่อนข้างยาก เพราะมีราคาค่อนข้างแพง อยู่ที่ 2,000-2,500 กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนตัวนี้ได้ ซึ่งกว่าจะผลัดดันให้เป็นวัคซีนมาตรฐานฉีดให้กับเด็กทุกคนได้ก็ต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.อุษา ทิสยากร เลขาธิการสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชีย กล่าวว่า สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชีย จัดประชุมนานาชาติโรคติดต่อในเด็กแห่งเอเชียปี 2016 ภายใต้งานคิด รวบรวมพลังเพื่อปกป้องเด็ก ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์</p> <p>-เสนอข่าว สภาวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน เป็นห่วงเกี่ยวกับแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดสรรให้วัคซีนแก่เด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2533 ยังไม่มีวัคซีนใหม่ๆ ได้บรรจุเข้าสู่ชุดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยควรได้รับอีกเลย พร้อมหนุนภาครัฐขับเคลื่อนวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้เด็กไทย เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งนี้หากติดขัดด้านงบประมาณ ก็ให้นำเงินในอนาคตที่จะต้องใช้จ่าย มาใช้ในการป้องกันแทน จะประหยัดมากกว่า และเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการในการนำวัคซีนเข้ามาอยู่ในโครงการควบคุมป้องกันโรคของประเทศ โดยลดขั้นตอนที่ซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณา และรัฐบาลควรมีเป้าหมายเรื่องวัคซีนให้ชัดเจน ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้ผลิตวัคซีนได้เอง และสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ปัญหาเหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอรายงานข่าว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราฯ พบว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ ได้ทำการปรับปรุงระบบประปาไปประยะเร่งด่วนแล้ว 16 แห่ง และติดตามผลทุก ๆ 6 เดือน แต่ยังคงพบว่า มีปัญหาการรั่วซึมของบ่อเก็บกาก ดังนั้นต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 1 ชุด ซึ่งต้องเป็นผู้ชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะ และต้องเป็นผู้ที่มีเวลาทำงานเต็มเวลา ส่วนงานด้านฝุ่นได้มอบหมายให้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบ แต่ยังคงมีการตรวจเพิ่มเติมอีก โดยนำบริษัทญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตรวจวัดฝุ่นละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะต้องสรุปผลการศึกษากายใน 2 เดือน</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กรมอนามัย ได้มีการตรวจสอบพบระบบประปาในพื้นที่ที่มีค่าแมงกานีสและเหล็กเกินมาตรฐาน 10 จุด จาก 49 จุด ปัญหาที่พบ ได้แก่ ฐานบ่อบาดาลสกปรก มีสนิมเหล็กในบ่อ กองทราย ไม่มีการระบายตะกอน ส่วนระบบประปาที่มีความกังวล แม้จะเป็นจุดที่กรมอนามัยไม่พบว่ามีความเกินมาตรฐาน แต่กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัย</p> <p>ด้านกรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่า ข้าวและพืชผักที่มีการเพาะปลูกรอบเหมืองมีสารแมงกานีสปนเปื้อนเกินมาตรฐาน แต่ทางการแพทย์ระบุว่า สารแมงกานีสมีความจำเป็นต่อร่างกาย แต่ต้องรับในปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้นจะต้องมีการคุมปริมาณการบริโภคของชาวบ้าน เพื่อไม่ให้มีการสะสมจนเกินปริมาณ</p> <p>ขณะที่ นางอารมย์ คำจริง ประธานเครือข่ายประชาชนสังคม ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนเจ็บป่วยรอบเหมืองแร่ทองคำ 3 จังหวัด พิชณุโลก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ หลายคนเป็นโรคมะเร็ง ก่อนหน้านี้ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 ถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 ราย และการดำเนินการแก้ไขไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหลายประการ ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่ไม่เอาเหมืองแร่ทองคำ ขอคัดค้านสัมปทานทองคำ นโยบายทองคำ ร่าง พ.ร.บ.แร่ รวมถึงคัดค้านการต่อใบอนุญาตโลหกรรมทองคำ</p> <p>ด้านนายเชิดศักดิ์ อรรถอรุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กำลังจะหมดในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ทางบริษัทได้ยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>ด้านนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยคณะกรรมการหลังจากที่ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง และรวบรวมส่งต่อไปให้ 4 กระทรวง พิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 13 พ.ค.นี้ โดยจะให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างรอบคอบ หากมีการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตนั้น การทำงานของเหมืองจะหยุดไปโดยปริยาย อาจส่งผลกระทบต่อคนทำงานในเหมืองตงงานกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการและหน่วยงานทุกฝ่ายต้องพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรม</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ สปริงนิวส์</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์ ที่นี่ กม.4.5</p>	<p>คดีอุ้มบุญ</p> <p>-เสนอข่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้นายมานูเอล ซานโตส ได้สิทธิเลี้ยงดู น้องคาร์เมน ลูกสาว วัย 1 ปี 3 เดือน ที่เกิดจากแม่อุ้มบุญชาวไทย เพียงฝ่ายเดียว หลังคู่รักของนายมานูเอล ยื่นคำร้องขอให้น้องคาร์เมน เป็นบุตรตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า นายมานูเอลและคู่รักมีความสามารถ ที่จะเลี้ยงดูน้องคาร์เมนได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีอุปสรรคอย่างใดต่อการทำงานพวกเขาเป็นคู่รักร่วมเพศ</p> <p>-กล่าวว่า ถือเป็นคดีตัวอย่างในกรณี "อุ้มบุญ" ที่ต่อไปทั้งสอง ฝ่าย พ่อ และคนอุ้มท้องต้องพิจารณาให้ถ่องแท้</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์</p>	<p>ฟิลิปมอริส สูติคดีเสียงภาษี</p> <p>-เสนอข่าว "ผู้บริหารฟิลิป มอริสฯ-7 พนง.คนไทย" ขึ้นศาลให้การปฏิเสธ สูติคดี อัยการฟ้องร่วมกัน เสียงภาษีบุหรินอก ปี 46-49 กว่า 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่อัยการขอเลื่อนตรวจหลักฐานระบุพยานเอกสารมีจำนวนมาก ศาลนัดอีกครั้ง 10 ต.ค.นี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายอเลฮานโดร ปาสกาลิตัส กรรมการบริษัท เปิดเผยว่า ทุกข้อกล่าวหาที่ทีเอสไอส่งสำนวนให้อัยการยื่นฟ้องนั้นไม่มีมูล และทำลายชื่อเสียงของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส โดยยืนยันความบริสุทธิ์และจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พระธัมมชโยอ้างป่วย</p> <p>- เสนอข่าว กรณี พระธัมมชโย ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาจากทีเอสไอ เนื่องจากอ้างว่าป่วยนั้น นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ตามปกติแล้วแพทยสภากำหนดอย่างเดียวคือการออกไปรับรองแพทย์ต้องไม่เป็นเท็จ เพราะเป็นเรื่องไม่สมควรและมีความผิด ส่วนจะผิดหรือได้รับการลงโทษอย่างไรนั้น ต้องดูเป็นรายกรณีไป ส่วนกรณีออกไปรับรองแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่าง ๆ แล้วเกิดข้อสงสัยในใบรับรองก็ต้องมีการพิสูจน์อีกมาก ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด แต่หากพบว่ามี ต้องดูว่ามีความตั้งใจหรือไม่ ส่วนโทษขึ้นอยู่กับเจตนา หรือทุจริตอย่างไร ซึ่งการเอาผิดมีหลายขั้นตอนในการพิจารณา</p>
<p>บ้านเมือง ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>แผนพัฒนาหมอเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่อง "การเตรียมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ" เพื่อแก้ปัญหาประชาชนเข้าถึงบริการในโรคพื้นฐานทั่วไป ยากลำบาก ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นที่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งการดำเนินการได้เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว จากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ เช่น ไต หัวใจ เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ ได้เตรียมเพิ่มบริการ "ศูนย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประชากรวัย 1" ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 16 แห่ง ใน 12 เขตสุขภาพภายในเดือนมิถุนายน 2559 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ</p>
<p>ทีวีช่อง 3 , สทท. , ThaiPBS</p>	<p>เผาทำลายวัคซีนโปลิโอ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังเป็นประธานในพิธี "เผาทำลายวัคซีนโปลิโอแบบหยอดชนิดที่ 2" ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรการเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอแบบรับประทานที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด คือ 1, 2 และ 3 เป็น 2 ชนิด คือ 1 และ 3 เนื่องจากทั่วโลกสามารถกวาดล้างเชื้อดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนที่มีเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 เป็นส่วนประกอบ ขณะนี้ทุกจังหวัดอยู่ในระหว่างการรวบรวมชนิด 3 สายพันธุ์เพื่อเผาทำลายตามมาตรฐานขยะติดเชื้อให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 เม.ย. 59 ซึ่งดำเนินการพร้อมเพียงกันทั่วโลก</p>
<p>สำนักข่าวไทย , ทีวีช่อง สทท</p>	<p>พัฒนาระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการถ่ายทอดชุดซอฟต์แวร์ "ทันระบาด" โดยพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก แอปพลิเคชัน "ทันระบาด survey" ใน กทม. และปริมณฑล โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)</p>
<p>สยามรัฐ มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>ภัยแมงกะพรุนกล่อง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ ก.มหาดไทย และ ก.ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือการป้องกันภัยจากแมงกะพรุนกล่อง พร้อมจัดระบบเฝ้าระวังติดตามพื้นที่เสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมเชิญสมาคมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตามชายหาดเข้าร่วมหารือ การป้องกันเบื้องต้นควรสวมเสื้อผ้ามิดชิดเวลาลงเล่นน้ำทะเล หากโดนแมงกะพรุนให้ราดด้วยน้ำส้มสายชู ห้ามขัดถูหรือราดด้วยน้ำจืด เพราะเป็นการเร่งให้เข็มพิษแทงเข้าไปในเนื้อแล้วปล่อยพิษเข้าสู่กระแสเลือด หลังจากนั้นให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที</p> <p>- เสนอข่าว ด.ช.สุทธิเทศ ทึกขุนทด อายุ 12 ปี อ.เมือง จ.กระบี่ เจ็บตายหูดหวิด หลังออกไปตกหมึกกับพ่อที่ทะเลแหวก แต่เบ็ดติดหินใต้น้ำ จึงกระโดดลงไปปลด จึงถูกแมงกะพรุนกล่องบริเวณขา เรียกพ่อให้ช่วยอุ้มขึ้นจากน้ำเพราะมีอาการปวดมาก ด้านพ่อเตรียมน้ำส้มสายชูมาเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงนำมาราดสะกดพิษ ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส แพทย์รักษาทันที</p>
<p>มติชน คอลัมน์ส่องโรคสุขภาพ</p>	<p>อันตรายโรคช่องปาก</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณนิโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การติดเชื้อในช่องปากจะนำไปสู่การติดเชื้อที่อวัยวะ อื่นๆ โดยเชื้อจะเดินทางผ่านกระแสเลือด ท่อน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ เมื่อแพร่กระจายไปสู่ลำคอ หลอดลม และปอด อาจทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบได้ เมื่อเชื้อโรคบางชนิดถูกกลืนเข้าสู่ทางเดินอาหาร อาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ นอกจากนี้ ยังสามารถแพร่กระจายไปสู่หู ผ่านทางท่อที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ติดต่อกันอยู่แล้วตามธรรมชาติ และนำไปสู่การอักเสบของหูได้ การป้องกันสามารถทำได้ ด้วยมาตรการ 3อ. 2ส. 1ฟ. โดย 3 อ. คือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการทำอารมณ์ให้แจ่มใส 2ส. คือ การไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ และ 1ฟ. คือ ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละครั้ง
ข่าวสด	<p>แพทยสภาปฏิเสธแชร์มดิ่งโด่ง</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.ท.น.พ.อรรถพันธ์ พรหมณารัตน์ อนุกรรมการแพทยสภาด้านการเสริมสวยและโฆษณา กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์เพจเฟซบุ๊กขายแชร์มดิ่งโด่ง ที่อ้างว่ามีสารสกัดจากทะเลน้ำลึก ช่วยให้การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน ช่วยให้จมูกโด่งขึ้น 3-6 มิลลิเมตร ขายพร้อมอุปกรณ์หนีบจมูกโดยแนะนำให้ใช้พร้อมกันเพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น ว่าจากข้อมูลแชร์มดิ่งดังกล่าว ถ้าจะทาผิวหนึ่งแล้วทำให้สูงขึ้นได้จริง ต้องมีเอกสารหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าเชื่อถือได้จริง ไม่เช่นนั้นการทายาโดลงบนผิวหนึ่งแล้วมีอาการบวมบวมขึ้นคือการแพ้และอักเสบของผิวหนังจึงทำให้บวมแดงขึ้นเพียงเท่านั้น</p> <p>การที่นำอะไรไปหนีบบริเวณผิวหรือจมูกนั้นเป็นการทำร้าย ผิวหนังด้วยการกด บีบ จะส่งผลให้จมูกแดงอักเสบ บาดเจ็บ ยิ่งทำนานการไหลเวียนเลือดของร่างกายไปยังผิวบริเวณที่ถูกบีบจะไม่ดี มีการคั่งเลือดบวมขึ้น เมื่อเลิกทำก็จะค่อยๆ ยุบลง และหากทำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจจะให้เกิดพังผืดใต้ชั้นผิวหนังได้</p>
ข่าวสด	<p>อากาศร้อน</p> <p>- เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ในวันที่ 27 เม.ย.59 กรุงเทพฯอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณผลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี คือ 41 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ คือ 43 องศาเซลเซียส ทั้งนี้มีแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนใน กทม. เพิ่มเติมแล้ว 3 ราย จากการตรวจสอบผู้ตายทั้ง 3 พบว่าทุกคนมีโรคประจำตัว และร่างกายไม่แข็งแรง</p>
คมชัดลึก	<p>โรคผิวหนังไร้ผดแดง</p> <p>- เสนอข่าว เนื่องจากการเปิดเออีซี ทำให้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้ง่ายขึ้น อาจมีผู้ป่วยโรคผิวหนังเฉียบพลันมาด้วย แต่ไม่น่าเกิดการระบาด ส่วนอีกโรคที่ควรเฝ้าระวัง คือ โรคเท้าช้าง ที่เกิดจากพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย ติดต่อกันไปสู่อีกคน โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ทางองค์การอนามัยโลกตั้งเป้าว่าจะกำจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปในปี 2563</p> <p>ด้านสำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง มีการเฝ้าระวังโรคเท้าช้างในกลุ่มแรงงานชาวพม่า โดยมีการตรวจเลือดแรงงานทุกคนที่ขึ้นทะเบียนในการตรวจสุขภาพประจำปี และให้ยารักษาผู้ที่พบพยาธิโรคเท้าช้าง ทั้งยังมีการเฝ้าระวังเจาะเลือดคนไทยที่อยู่ร่วมกับแรงงานชาวพม่าใกล้แหล่งที่มียุงพาหะด้วย</p>
ผู้จัดการรายวัด 360	<p>น้ำหอมฉีดจุดซ่อนเร้นหอม</p> <p>- เสนอข่าว แม้ออนไลน์มีนวัตกรรมใหม่ “สเปรย์ฉีดจิมหอม” อวดอ้างสรรพคุณ ช่วยลดกลิ่นอับชื้นของสาว ๆ พร้อมให้กลิ่นหอมสดชื่น แพทย์เตือน จุดซ่อนเร้นไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหอม หากมีกลิ่นเกินรับไหว ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีที่สุด</p>
คมชัดลึก	<p>ถูกสุนัขจรจัดกัด รักษาฟรี</p> <p>- เสนอข่าว ผอ.สำนักอนามัย ระบุ ประชาชนที่ถูกสุนัขจรจัดกัดใน กทม. ให้เข้ารับการรักษาฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและ รพ.สังกัด กทม. ทุกแห่ง พร้อมยืนยันว่า กทม. ไม่พบคนป่วยและไม่มีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้ามาเกือบ 4 ปี ขณะที่สุนัขติดโรคปีนี้ไม่มี ส่วนปี 2558 พบมีติดเชื้อเพียง 5 ตัว</p>
ไทยรัฐ	<p>มะเร็งทวารหนัก</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูงของอินเดีย ระบุว่า อาหารแบบชาวตะวันตกมีส่วนทำให้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากขึ้น โดยเลขาธิการของสถาบัน กล่าวว่า สาเหตุจากความนิยมในการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องในรอบระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 20</p>
มติชน	<p>แอฟริกา 6 ชาติ ปลอดภัย</p> <p>- เสนอข่าว WHO เปิดเผยว่า ประเทศในทวีปแอฟริกา 6 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย บอตสวานา กาบูเวร์ดี คอโมโรส แอฟริกาใต้ และสวาซิแลนด์ อาจปลอดภัยจากโรคมาลาเรียได้ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายโครงการกวาดล้างมาลาเรียของ WHO พร้อมย้ำว่า มีประเทศต่างๆ 21 ประเทศทั่วโลกที่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน และมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศอย่างน้อย 10 ประเทศ ที่อาจปลอดโรคมลาเรียได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้
คม ชัด ลึก	ขนมเป็ดย่างฆ่าแมลงในปากีสถาน -เสนอข่าว คุณปู่ในปากีสถานซื้อขนมมาเลี้ยงฉลองได้หลานคนแรก ปรากฏกินแล้วตาย 23 คน ป่วยนอน รพ.อีก 52 คน คาดเป็ดย่างฆ่าแมลง ด้านตำรวจในพื้นที่จับกุมเจ้าของร้านขนมพร้อมคนงานอีกหนึ่งคน สอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนงานอาจใส่ยาฆ่าแมลงในส่วนผสมขนมโดยไม่ได้ตั้งใจ จนท.จึงส่งตัวอย่างขนมและสารอื่นๆ เพื่อชันสูตรต่อไป
เดลินิวส์	อลป.ยัน ไวรัสซิกาไม่กระทบรีโอเกมส์ -เสนอข่าว ไอโอซี ร่วมกับสหพันธ์กีฬานานาชาติ กำหนดระเบียบข้อบังคับทางการแพทย์ฉบับล่าสุด โดยเน้นเป็นพิเศษกับนักกีฬาที่เข้าร่วม “รีโอเกมส์” ให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพของนักกีฬา รวมทั้งสกัดกั้นการใช้สารต้องห้าม ในส่วนของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ทาง WHO ชี้ว่า ช่วงดังกล่าวเป็นฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูแพร่พันธุ์ของยุง จึงไม่น่าส่งผลต่อการแข่งขัน
เดลินิวส์ แนวนหน้า	เงินคุมเข้มยา -เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีเงิน ลงนามระเบียบใหม่ เข้มงวดระเบียบการแจกจ่ายวัคซีนเสริม ด้วยการกำหนดให้ จนท.สธ. ท้องถิ่นรับวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต โดยตรวจเพื่อแจกจ่ายไปตาม รพ.ต่างๆ แทนการรับจากบริษัทขายส่งยาเหมือนที่ผ่านมา ขณะที่ รพ. คลินิก และจนท.สธ. จะต้องบันทึกข้อมูลการซื้อและรายการยาให้เคร่งครัดมากขึ้น หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิวัคซีนทุกครั้งที่ได้รับมอบวัคซีน
ไทยโพสต์ คม ชัด ลึก ผู้จัดการรายวัน 360	น้ำดื่มขวดปนเปื้อนอุจจาระในสเปน -เสนอข่าว ชาวแคว้นดาลาโลเนียของสเปน 4,146 คน ติดเชื้อท้องเสียโนโรไวรัส หลังจากดื่มน้ำแร่บรรจุขวดที่มีการปนเปื้อนของอุจจาระ ซึ่งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ ด้านบริษัทผลิตน้ำดื่มดังกล่าวได้มีการเรียกคืนน้ำดื่มกว่า 6,150 ขวด